



สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ด้านบริหาร

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ด้านบริหาร ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗

การประชุม กสม. ด้านบริหาร ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยมีนางสาวพรประไพ กาญจนรินทร์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

๑. โครงการ/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ที่ประชุม กสม. มีมติเห็นชอบโครงการ “แก้ไขปัญหาสิทธิและสถานะของบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติในประเทศไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗” โดยให้ปรับรายละเอียดกิจกรรมตามความเห็นที่ประชุม และมอบสำนักบริหารกลาง และสำนักรับเรื่องร้องเรียนและประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒. โครงร่างดัชนีสิทธิมนุษยชนประเด็นสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR)

ที่ประชุม กสม. มีมติเห็นชอบโครงร่างดัชนีสิทธิมนุษยชนประเด็นสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) ตามที่เสนอ ประกอบด้วย ๖ กลุ่มดัชนี ๑๙ ประเด็นย่อย ๔๙ ตัวชี้วัด ได้แก่ กลุ่มที่ ๑ การเลือกปฏิบัติ กลุ่มที่ ๒ สิทธิในชีวิต กลุ่มที่ ๓ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ กลุ่มที่ ๔ สิทธิในกระบวนการยุติธรรม กลุ่มที่ ๕ สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว เกียรติยศ ชื่อเสียง และครอบครัว กลุ่มที่ ๖ เสรีภาพและสิทธิในการมีส่วนร่วมทางการเมือง และมอบสำนักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๓. การวางระบบกลุ่มไลน์ของสำนักงาน กสม.

ที่ประชุม กสม. มีมติเห็นชอบการวางระบบกลุ่มไลน์ของสำนักงาน กสม. เพื่อใช้สื่อสารข้อมูลข่าวสารและสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคลากรสำนักงาน กสม. และมอบสำนักบริหารกลางดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๔. ขอรับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม

ที่ประชุม กสม. มีมติอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายการค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นฐาน คณะทำงานทุกชุด ซึ่งอยู่ภายใต้แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน เพื่อให้เพียงพอสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม และการรับฟังความเห็น เพื่อรวบรวมข้อมูล ความเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดทำข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริม

และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เพื่อเสนอต่อรัฐสภาหรือคณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมอบสำนักงาน กสม. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๕. รายงานโครงการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงาน กสม.

ที่ประชุม กสม. มีมติรับทราบรายงานโครงการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงาน กสม. ตามที่เสนอ โดยได้แก้ไขโครงร่างเว็บไซต์สำนักงาน กสม. ตามความเห็นที่ประชุม กสม. ด้านบริหาร ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๗ มอบผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นประธานคณะทำงานบริหารจัดการเว็บไซต์ของสำนักงาน กสม. และเปิดให้ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงาน กสม. ทดลองเข้าใช้งานเว็บไซต์สำนักงาน กสม. ที่พัฒนาและปรับปรุงใหม่ โดยมอบสำนักงาน กสม. โดยเฉพาะสำนักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป เพื่อให้ปัญหาที่แต่ละสำนักประสบได้รับการแก้ไขให้สมบูรณ์
